

10 sinh viên trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN vinh dự nhận học bổng dành cho sinh viên của Công ty Cổ phần Silkroad Hà Nội.

Ngày 26/4/2024, lễ trao tặng học bổng sinh viên lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Silkroad Hà Nội cho sinh viên được tổ chức tại Hội trường P14H2, toà nhà H2, trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Trường Đại học Giáo dục có 10 sinh viên vinh dự được nhận học bổng.

Chương trình học bổng sinh viên lần thứ nhất của Công ty CP Silkroad Hà Nội được tổ chức nhằm tuyên dương, khuyến khích các bạn sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, có những đóng góp nổi bật

cho cộng đồng cũng như nỗ lực vượt bậc trong học tập. Theo đó, công ty trao 50 suất học bổng tới các em sinh viên. Trong đó có 10 sinh viên trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN, 15 sinh viên trường Đại học Xây dựng, 25 sinh viên là con em cán bộ công nhân viên đang công tác tại công tác với Công ty CP Silkroad Hà Nội.

Tại chương trình, đại diện trường Đại học Giáo dục Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Trần Thành Nam gửi lời cảm ơn đến công ty CP Silkroad Hà Nội đã dành những suất

học bổng không chỉ cho những sinh viên vượt khó ở trong ngành học xây dựng mà còn quan tâm đến cả những sinh viên đang học trong lĩnh vực đào tạo giáo viên và mong muốn các em sinh viên

được nhận học bổng sẽ sử dụng có hiệu quả nhất học bổng được trao tặng và ngày càng tiến xa hơn trên con đường học vấn, góp phần mang lại những giá trị có ích cho xã hội và đất nước.



Ngày 1/4/2024, tại Hội trường Vũ Đình Liên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra chương trình giao lưu văn hoá Hàn Quốc Mùa Mặt nạ và các tiết mục biểu diễn văn hóa truyền thống Hàn Quốc tiêu biểu. Đây

là hoạt động giới thiệu văn hoá do Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc tổ chức. Để giúp sinh viên nắm bắt được kiến thức cơ bản về “Mùa Mặt nạ”, nghệ sĩ trong đoàn đã dành thời gian đầu giờ giới thiệu về loại hình nghệ thuật này.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA HÀN QUỐC “MÙA MẶT NẠ”



Mùa mặt nạ Talchum là một nét văn hóa nghệ thuật độc đáo của Hàn Quốc nói lên tâm tư, nguyện vọng của thường dân nghèo trước đây và ngày nay đã trở thành một môn nghệ thuật truyền thống được tái hiện ở nhiều nơi tại Hàn

Quốc. Chương trình kết thúc bằng những nụ cười và các bức ảnh chụp lưu niệm. Sự kiện giao lưu văn hoá Hàn Quốc đã diễn ra thành công, để lại trong lòng của những khán giả sinh viên Khoa NN&VH Hàn Quốc nhiều ấn tượng khó quên.